



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 26/2542

วันที่ 9

มีนาคม 2542

เรื่อง คณะรัฐมนตรีให้กู้เงินจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้กรอบการให้ความช่วยเหลือประเทศไทย

ตามแผน Miyazawa

ตามที่รัฐบาลกำลังจัดเตรียมแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และได้เจรจาขอกู้เงินจากธนาคารโลกภายใต้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน ครั้งที่ 2 ประกอบกับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้ความช่วยเหลือภายใต้ New Miyazawa Initiative หรือ Miyazawa สำหรับประเทศที่ประสบวิกฤติทางการเงิน ในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินระหว่างประเทศ

กระทรวงการคลังขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่า

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 9 มีนาคม 2542 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ดังนี้

(1) เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน ครั้งที่ 2 (EFAL II) จากธนาคารโลก วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ โดยกำหนดลงนามในสัญญาเงินวันที่ 26 มีนาคม 2542

(2) เงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งญี่ปุ่น หรือ J EXIM Bank วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินในรูปแบบเงินกู้ร่วม (Co-Financing) กับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินครั้งที่ 2 (EFAL II) ของธนาคารโลก โดยกำหนดลงนามในสัญญาเงินวันที่ 26 มีนาคม 2542

(3) เงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น หรือ OECF วงเงิน 30,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 250 ล้านดอลลาร์ กำหนดลงนามในสัญญาเงินวันที่ 12 มีนาคม 2542

สำหรับเงินกู้ตาม (2) และ (3) นั้น เป็นการกู้เงินภายใต้แผน Miyazawa

2. การกู้เงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาทางสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงานและการให้การสงเคราะห์ และสวัสดิการแก่ผู้ยากไร้ ทั้งนี้ แผนงานต่างๆ รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นแผนที่เน้นการเสริมสร้างหรือขยายแผนงานและโครงการที่หน่วยงานมีอยู่แล้วเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว

อนึ่ง เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นจะมีลักษณะเป็น Program Loan หรือ Fast Disbursing Loan คือ กระทรวงการคลังจะเบิกเงินจากแหล่งเงินกู้มาทั้งหมดและแลกเป็นเงินบาท แล้วให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการเบิกเงินตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม ซึ่งจะรวดเร็วกว่าและแตกต่างจากโครงการเงินกู้เพื่อใช้ในการลงทุน (Project Loan) เช่น โครงการลงทุนเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่าโครงการ SIP ซึ่งหน่วยงานจะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบของแหล่งเงินกู้ ทำให้เกิดความล่าช้าในช่วงแรก เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับขั้นตอน และระเบียบของแหล่งเงินกู้ ดังนั้น คาดว่าการใช้จ่ายเงินกู้วงใหม่ที่เบิกมานี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการลงนามในสัญญาเงินที่กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินกู้มาใช้ตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

Posted 9 Mar 1999